



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบคุม จำนวน ๘ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน ๔ เล่ม (ฉบับจริง จำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน ๓ เล่ม) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานฯ โดยการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงร่างผลงานของผู้รับการประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือเจตนากลั่นแกล้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ๒๕๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ๒๕๐	<u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u> เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) พ.ศ. ๒๕๖๗ <u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u> เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
๒	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ นางสาวกุลิสรา จำปาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๓๒๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๓๒๗	<u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u> เรื่อง การดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ กิจกรรมการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบและการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน <u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u> เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ นายสิทธิศักดิ์ ปิยะชินบัญชา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ขอนแก่น ๗๓๑ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ขอนแก่น ๗๓๑	<u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u> เรื่อง การตรวจร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ <u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u> เรื่อง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
๔	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ นางสาวฮัสสนะห์ มะอิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นราธิวาส ๑๖๑๑ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นราธิวาส ๑๖๑๑	<u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u> เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส <u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u> เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๕	<p>ชื่อ - สกุล นายธงธนน ดิษฐสุวรรณ</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๒</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๒</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การดำเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและตัวชี้วัดจังหวัด</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>
๖	<p>ชื่อ - สกุล นายเขาวรินทร์ แทนดี</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗๖</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗๖</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์</p>
๗	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวมลิวรรณ์ ชนะสงคราม</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๖๑</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๖๑</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
๘	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวขวัญสุดา พรธนา</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙๙</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙๙</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System : LEC)</p>